



๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมการปกครอง

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ “ผู้ใหญ่บ้านหญิงนำทีมล่าโจรเขมรลักทรัพย์ ยิ่งศักดิ์ขาห้อย รวบทันควัน ๒ ราย” กล่าวคือ นางรัตอรุณ ทวีผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีคนร้ายโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และของใช้ในการประกอบสัมมาชีพ จึงได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ พบคนร้าย ๒ คน มีพฤติการณ์พยายามหลบหนี ชรบ. ยิ่งศักดิ์ ๑ นัด กระสุนเข้าที่ข้อเท้าขวา จึงหยุดวิ่งและยอมมอบตัวให้จับกุมทราบในเวลาต่อมาว่าคนร้ายทั้ง ๒ คน เป็นชาวกัมพูชา จากการตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ ๒ คัน พร้อมอุปกรณ์งัดรถ กุญแจตัวที่ กุญแจรถจักรยานยนต์ จำนวนมาก คีมตัดเหล็ก และยาเบื่อสุนัข จากการตรวจสอบประวัติพบว่าหนึ่งในผู้ร้ายเป็นหัวหน้ากลุ่มอาชญากรรมที่ก่อเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา จนมีหมายจับจำนวนมาก จึงประสานชุดกู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรี และสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อน ควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนเพื่อทำแผลและนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า นางรัตอรุณ ทวีผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยจนนำไปสู่การปราบปรามจับกุมโจรผู้ร้ายได้เป็นผลสำเร็จ ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้ทุ่มเท เสียสละตน และยอมเสี่ยงต่ออันตราย เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู จึงได้จัดทำประกาศกรมการปกครอง พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ไปยังจังหวัดจันทบุรีและทุกจังหวัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรยกย่องเชิดชู และขอส่งประกาศกรมการปกครองตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้อำเภอได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ คุ่มสุวรรณ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร.๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗



ประกาศกรมการปกครอง
เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

ตามที่ ได้มีสื่อมวลชนเสนอข่าว “ผู้ใหญ่บ้านหญิง นำทีมล่าโจรเขมรลักทรัพย์ ยิ่งสกัดขาห้อย รวบทันควัน ๒ ราย” กรมการปกครองได้ประสานกับอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี รับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางรัตอรุณ ทวีผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีคนร้ายโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และของใช้ในการประกอบ สัมมาชีพ จึงได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ พบคนร้าย ๒ คน มีพฤติการณ์พยายามหลบหนี ชรบ. ยิ่งสกัด ๑ นาที กระสุนเข้าที่ข้อเท้าขวา จึงหยุดวิ่งและยอมมอบตัวให้จับกุม ทราบในเวลาต่อมาว่าคนร้ายทั้ง ๒ คน เป็นชาวกัมพูชา จากการตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ ๒ คัน พร้อมอุปกรณ์งัดรถ กุญแจตัวที่ กุญแจรถจักรยานยนต์จำนวนมาก คีมตัดเหล็ก และยาเบื่อสุนัข จากการ ตรวจสอบประวัติพบว่าหนึ่งในผู้ร้ายเป็นหัวหน้ากลุ่มอาชญากรรมที่ก่อเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ ชายแดนไทย - กัมพูชา จนมีหมายจับจำนวนมาก จึงประสานชุดกู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรี และสถานีตำรวจภูธร โป่งน้ำร้อน ควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน เพื่อทำแผลและนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นางรัตอรุณ ทวีผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พร้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ได้ร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย จนนำไปสู่การปราบปรามจับกุมโจรผู้ร้ายได้เป็นผลสำเร็จ ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้ทุ่มเท เสียสละตน และยอมเสี่ยงต่อภัยอันตราย เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ความปลอดภัยของประชาชน จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ เป็นอย่างยิ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๗๕๔

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)

อธิบดีกรมการปกครอง